



จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร

Faculty of Agricultural Production Newsletter

ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรยายพิเศษ “ช่องทางในการทำธุรกิจการเกษตร”

งานบริการการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ช่องทางในการทำธุรกิจการเกษตร” โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย อุประ ได้บรรยายให้แก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชา ผษ ๒๐๐ บัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอุดมคติ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ห้องบรรยาย PT๑๐๖ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) การจัดบรรยายดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตโดยกิจกรรมนักศึกษา ปัจจัยทางด้านกีฬาและนันทนาการ ดนตรีและศิลปะ การวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะสำคัญของสังคมภาคเกษตร การบริหารจัดการทางด้านธุรกิจ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีในด้านการเกษตร



ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรพบสื่อมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุมิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และอาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พบปะและหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้กับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และสถานีวิทยุเพื่อศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



จัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับนำผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับจำหน่ายในงาน “Flower market” ซึ่งจัดโดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชานุสาวรีย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต



จัดรายการวิทยุ “ป่าไม้กับไฟฟ้า”

อาจารย์ ดร.สุธีระ เหมออีก อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์และเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนของคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมสัมภาษณ์ในการจัดรายการวิทยุ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน หัวข้อ "ป่าไม้กับไฟฟ้า" นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลื่นความถี่ FM ๙๕.๕ เมกะเฮิรตซ์ ดำเนินรายการโดย นางสาวปาณิศาววงศ์ใส เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนศึกษาดูงาน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร แสงยศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมแนะแนวทางการศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี



นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าฝึกอบรม“เกษตรธรรมชาติ”

อาจารย์ ดร.นภาร์ศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร นำนักศึกษาที่เรียนรายวิชา สก ๓๐๒ ระบบนิเวศการเกษตรแบบยั่งยืน จำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเรื่อง “เกษตรธรรมชาติ” เป็นวิทยากรบรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ๓๕ ไร่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ศึกษาดูงานสวนส้มมีจिरกุล



อาจารย์ ดร.นภาร์ศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร นำนักศึกษาที่เรียนรายวิชา สก ๓๐๒ ระบบนิเวศการเกษตรแบบยั่งยืน จำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานสวนส้มมีจिरกุล ตำบลป่าแป๋ อำเภอมแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒน์สำราญ คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ CUPT QA ในระดับคณะและเกณฑ์ AUN-QA ในระดับหลักสูตร โดยมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร



นักเรียนโรงเรียนแม่แก่น้อยศึกษาดูงาน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่แก่น้อย จำนวน ๓๘๑ คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้หัตถ์แม่โจ้ บรรยายโดยนาย สันต์ชัย มุกดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เมื่อวันที่ พุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ฐานเรียนรู้หัตถ์แม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร



ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Model)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ ในโอกาสเดียวกันนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Model) ในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร



สัมภาษณ์ทุนการศึกษาของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด



งานบริการการศึกษา สัมภาษณ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แก่นักศึกษาไทย คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท และนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จะต้องมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในการสัมภาษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุมิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสารภญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารของคณะฯ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน ๑๐ ศูนย์ ร่วมต้อนรับ นายประศาสน์ ก้องสมุทร ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานภายใต้ ศูนย์บริการวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐



ร่วมให้คำแนะนำกับกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ พร้อมด้วยนางสาว สวรรค์ญา อ่วมจิว และนางสาวกาญญา ปาลี ผู้ช่วยนักวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตรได้เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะทิศทางการจัดทำโครงการในอนาคต ของกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หน่วยงานสนับสนุนการ ป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔





งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดอบรมนักศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจ Business Canvas เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการ เป็นผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ



นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่เข้าร่วมงาน“ปอยข้าวสาธิตล้านนา ครั้งที่ ๒”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลด พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมงาน“ปอยข้าวสาธิตล้านนา ครั้งที่ ๒” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อเกษตรกรภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาข้าวสาธิต” ร่วมกับ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ โดยมีนางสาววนนิตชา วรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวเป็น ประธานในพิธีเปิดภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การผลิตธัญพืชเมืองหนาวในประเทศไทย มีการจัดแสดงเชื้อพันธุกรรมข้าวสาธิต บาร์เลย์ ทริตเคิลี และโอ๊ต รวมทั้งมีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเมืองหนาวให้แก่ ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เวทีเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนงานธัญพืชเมืองหนาวประเทศไทย โดย นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร นักวิจัย ผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา



เข้าร่วมโครงการทำบุญในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔



อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรและนักศึกษาของ คณะฯ เข้าร่วมโครงการทำบุญในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ วัดถ้ำกฐินวัน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๗ รูปและพิธี ไถ่ชีวิตโค - กระบือ และทำบุญเลี้ยงช้าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



บรรยายให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต

นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมเห็ดป่า แม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดป่า ให้แก่นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้



อาจารย์ ดร.นภารัตน์ เวชสิทธิ์นิรภัย ประธานอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร นำนักศึกษาชมรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒๐๐ คน จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "ส่งเสริมร่วมใจอาสาพัฒนาชนบท" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำดับเตา โดยโครงการค่ายอาสาดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงการสร้าง ความสามัคคี ได้ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการและสร้างสื่อการเรียน การสอน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทาสีรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเอื้อต่อบรรยากาศในการจัดการเรียน การสอน ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านถ้ำดับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอยางป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่





คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ



อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เมื่อกใจแก้ว

อาจารย์สังกัดสาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร

ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม

ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแม่โจ้ สาขาวิชาสัตวบาล

ประกวดคลิป ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรประจําวิชาของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในหัวข้อ
“วาร์ป (warp)
เด็กเกษตร แม่โจ้”



คณะผลิตกรรมการเกษตร



THAIJO

วารสารผลิตกรรมการเกษตร

มีฐานข้อมูลใน THAIJO แล้ว !

<https://www.tci-thaijo.org/index.php/japmju>



จัดทำโดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๕๐
หมายเลขโทรศัพท์ +๖๖ ๕๓๘๗ ๓๖๑๑ โทรสาร +๖๖ ๕๓๘๗ ๓๖๒๘